



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่ ก.พ. มีมติเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร ตั้งแต่ลำดับที่ ๔๙ - ๕๘ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดังนี้

วันและเวลา	หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร	วิธีการประเมินฯ	สถานที่ทำการประเมินฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น.  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป	๐๑ - ลำดับ สุดท้าย	ลงทะเบียน หมายเหตุ : ผู้ที่มาหลังเวลา ๐๙.๓๐ น. จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ  สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ห้องประชุม ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคารสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีสิทธิรับการบรรจุตามอัตราว่าง ต้องมารายงานตัวภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางนงลักษณ์ โรจนวีระ)

เลขานุการกรม  
ประธานกรรมการ